

ช่วงต้นเดือนพ.ย.ของทุกปี เป็นเวลาที่สิ่งหรือบรรทุก และรถเพื่อการพาณิชย์เฟื่องฟูเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในงาน 'บัส แอนด์ ทรัก' หรือชื่อไทยว่า งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ และกิจการพิเศษ ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 แล้ว ภายใต้แนวคิด "Mobility Solution ปิดสุด...ขนส่ง"



'บัส แอนด์ ทรัก' 2018

ประชันรถบรรทุก-รถโดยสาร

มี 'สุกแมน มรรคา' รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศ รับผิดชอบ

ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. เต็มพื้นที่ 6,000 ตร.ม. EH 106 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

มีไฮไลต์ให้เจ้าของกิจการ และคนขับรถบรรทุก หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจ ได้แวะเวียนกันมาชมกันได้อย่างเต็มที่

ที่น่าจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ



ต้องยกให้รถ 'มินิบัส' ซึ่งเตรียมเข้ามาประจำการแทนที่รถตู้โดยสารตามแผนของกรมการขนส่งทางบก

ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีน อาทิ กายโกลเด้น ดรากอน นำรถโค้ชเครื่องยนต์ดีเซล XML 650J13 ขนาด 35 ที่นั่ง รถซิตี้บัส XML 6845J13C ขนาด 24 ที่นั่ง สำหรับวิ่งในเมือง และรถมินิบัส XML 6722J13 ขนาด 21 ที่นั่ง ที่เข้ามาแทนรถตู้ หรือใช้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

บริษัทผู้ผลิตรถบัสรุ่นใหม่ สุกอู๋ซี



สุกแมน มรรคา



อินโนเวชั่น เจ้าของแบรนด์ "SAKUN C" ใช้เวทีนี้เปิดตัวรถมินิบัส ตัวถังอะลูมิเนียม สัญชาติไทยคันแรก พัฒาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในงานยังมีเทคโนโลยีบริการยานยนต์ หรืออีโอดี เซอร์วิส ซึ่งต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในงานมีพาวเวอร์สเตจของเหล่าผู้ประกอบการรายใหญ่ จากกลุ่มสมาคมผู้ค้าอะไหล่รถบรรทุก มานำเสนออุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่

เพื่องานซ่อมบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรก กรองอากาศ กรองน้ำมัน ฯลฯ เรียกว่างานนี้จบในที่เดียว

ขณะที่เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านคมนาคม ในงานนี้ก็จัดเต็ม โดยเฉพาะดิจิทัล โซลูชั่น กลุ่ม GPS หลากหลายแบรนด์ มาให้เลือกใช้งาน พร้อมทั้งยังได้จัดพื้นที่พิเศษ Logistics Startup Pavilion ให้กับสตาร์ทอัพคนไทย 20 ราย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน ช่วยต่อยอดธุรกิจ

ประกอบด้วย Giztix ตลาดขนส่งออนไลน์, DRVR Fleet Management ซอฟต์แวร์เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ, HisoBus บริการเช่ารถบัสออนไลน์, Via Bus แอปพลิเคชันเช็กรถเช่าผ่านรถโดยสาร และ Fastship เว็บไซต์รวมบริษัทขนส่งต่างประเทศ เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมสาระความรู้ และอื่นๆ อีกเพียบ

ถ้ารถบรรทุก รถโดยสาร ได้จัดรถมาให้ลูกค้าที่สนใจ ได้ทดลองขับก่อนตัดสินใจ ส่วนที่พลาดไม่ได้คือโปรโมชันพิเศษ ที่หาจากงานอื่นไม่ได้

กิตติพงษ์ ศรีเจริญ